

Sống đạo hôm nay:

SÔNG THẮNG HOA ĐỨC MẸ

Thưa Anh chị em, tôn sùng Mẹ Maria không chỉ phong phú về hình thức (dâng hoa, đèn tạ trái tim . . .), mà còn phong phú cả về nội dung nữa. Đứng vậy, người ta có thể nói được rằng việc ca tụng Mẹ Maria là chính sự tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vì các kinh nguyện, các bài thánh ca, v.v... về Đức Mẹ đều giúp ta thêm lòng ca ngợi, tôn thờ Chúa Cha, Đấng đã kén chọn Mẹ trong muôn ngàn người nữ để thực hiện nơi Mẹ bao điều trọng đại (Lc 1,49). Những kinh nguyện và những bài thánh ca đó cũng là một sự ca tụng và tôn thờ Chúa Con, Đấng Mẹ đã cưu mang trong cung lòng trinh khiết của Mẹ và nhờ Mẹ đã trở nên Đấng Cứu Chuộc muôn dân. Các kinh nguyện đó cũng làm vinh danh Chúa Thánh Thần, Đấng đã yêu thương che chở Mẹ và đã tô điểm cung lòng Mẹ bằng các ơn thánh, nên ngai tòa cho Ngôi Hai ngự trị. Nói cách khác, Mẹ Maria là một tạo vật như bao người khác, đã được Thiên Chúa dựng nên, nhưng nhờ tình thương vô biên của Chúa Cha dành cho Mẹ từ muôn thủa, nhờ vào công trình cứu chuộc của Ngôi Hai mà Mẹ đã được ưu tiên lãnh nhận từ trước khi Mẹ được sinh ra, và sau cùng là nhờ ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria đã trở thành Đấng Trung Gian, bầu cử đắc lực cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Vậy, là những người con từng được Mẹ yêu thương phù trì, chở che, chúng ta đừng bao giờ dám quên ơn Mẹ. Hãy cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ trong Tháng Hoa này, những đóa “hoa lòng” thánh thiện: Những việc lành, những nghĩa cử bác ái

DƯ ẦM ĐẠI LỄ LCTX 2017

Sau bốn ngày đại lễ, một người thấm mệt nằm mơ thấy Chúa Giêsu LTX hiện ra với mình, Ngài giơ tay ban phép lành với miệng mỉm cười. Người ấy ngạc nhiên thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, sao hôm nay Chúa đến với con? Ta đến cảm ơn con vì con đã vinh danh LTX của Ta trong đại lễ vừa qua, Chúa nói! Sao Ngài cảm ơn con. Chúa thấy đó: “con có đóng góp được gì đâu. Ngoài một ý tiên nho nhỏ, con chỉ âm thầm quét dọn toilet trong ba ngày đại lễ. Ừ! Chúa nói : nhưng khi con quét dọn, con đã âm thầm nghĩ rằng con làm vì Ta. Mặc dầu không ai để ý đến con, nhưng Ta, ta theo dõi con không hề rời mắt. Ta đã chẳng nói rằng: một khi con cho ai một chén nước lã vì danh Ta, thì con đã làm vì Ta! Cũng thế, cử chỉ của con dầu nhỏ nhưng con đã làm cho nhiều người nhận ra Ta yêu mến họ khi họ được phục vụ từ những nhu cầu nhỏ nhất. Nhờ đó, họ nhận được niềm vui và hy vọng khi đến với LTX của Ta. Và vì thế, hơn ai hết con đã vinh danh LTX của Ta.

Hôm nay, Ta đến để cảm ơn con và ban phép lành từ trái tim TX của Ta cho con. Con cũng đừng quên nói cho người khác hay biết về LTX của Ta nhé. QN



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 07.05.2017

CHÚA NHẬT IV MÙA PS – CHÚA CHẶN CHIÊN LÀNH – NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

ĐC: Chúa là mục tử chăn dắt tôi/ tôi chẳng thiếu thôn gì.

Halleluia: Chúa nói: “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Halleluia

THÁNH THỂ

Nguồn mạch
sự sống



HÃY ĐẾN THỜ
LAY

Vào các tối
Thứ Năm hàng
tuần

BCH GKhu
Antôn sẽ đi
thăm các
gđ trong
GK. để tổ
chức cho
ngày lễ
Bổn Mạng
ngày 10/06

Thông tin trong tuần

1/ Chúc Mừng Bổn Mạng Quý Ông, Anh, em, đặc biệt Ca đoàn Babylon nhân dịp lễ Thánh Giuse Thợ. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nhân ban cho mọi thành viên Ca đoàn và quý vị mọi ơn lành hồn xác.

2/ Xin Cộng Đoàn dành riêng việc tắt/mở điện trong nhà thờ cho Ban Phòng Thánh. Giờ Phụng vụ, trong Mùa đông, điện ở đài Đức Mẹ Fatima nên luôn sáng, để ACE ra về được an toàn.

3/ Như đã thông báo, mời ACE trong Ban Tổ chức tiệc gây quỹ đến họp tối Thứ Hai (08/5), lúc 7pm.

4/Cám ơn Ban LCTX. sau khi hoàn thành tốt đẹp việc Tôn vinh Chúa đã chuyển khoản tiền còn lại cho việc xây dựng Trung Tâm.

5/ Thứ Ba, ngày 09/5, Thánh lễ cầu cho các Linh hồn, tại Vườn Phục Sinh (nếu trời âm đẹp). Kính mời Anh chị em

6/ Dâng lễ và tiến hoa lên Mẹ, nhân kỷ niệm lần Thứ nhất Mẹ Hiện ra tại Fatima, ngày Thứ Sáu – 12/05. Mời ACE đến với Mẹ

7/ Xe bus đi Hoan Thiện ngày 13/05, sẽ khởi hành tại TT lúc 9am

8/ Cám ơn các bạn trẻ đã tổ chức đi thăm Quý vị Cao niên tuần qua. Xin Chúa chúc lành cho nghĩa cử tốt lành của các bạn.

9/ Một danh sách dài được liệt kê Quý vị ân nhân đã âm thầm đóng góp cho đại Lễ LTX vừa qua. Cộng đoàn mãi tạ ơn và cầu nguyện



Tin Mừng CN. cho Thiếu Nhi:

HE KNOWS YOUR NAME

Theme : The shepherd knows his sheep.

Scripture : He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice."

John 10:3b-5

Cộng Đoàn St. VSL cảm ơn:

Shop Bông Ngọc Lan
(AC Phiến Ngọt), Tl: 0403380980

Đóng góp trong Tuần

07.05.2017

Lần 1 : \$ 6,510

Lần 2 : \$ 2,910

Thang máy : \$ 700 (cập nhật ngày 03/5)

Một thang máy tương tự

Sau khi hoàn thành, sẽ là phương tiện giúp Anh Chị em cao niên đau bệnh đến gần với Bàn Thờ hơn, để dâng lễ.

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ châu tối thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 07/05/2017

Thứ 7: C: Ngô Lan Chi
O: Nguyễn Thị Hạnh
Trao MTC: : Vũ Đình Cư
Chúa Nhật:
- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể
Trao MTC: B: Nguyễn Thị Quế
O: Trương Văn Công
- 11.30: C: Trương Thị Thành
C: Nguyễn H A Đào
Trao MTC - B: Quách Thị Sáng
O: Võ Minh Tân
Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia
Trao MTC: O: Vũ Đình Kiên

100. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỰ (1796-1838)

Phêrô Nguyễn Văn Tự, Sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi Chu, Linh mục dòng Đa Minh, bị xử trảm ngày 5/09/1838 tại Bắc Ninh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Tự lên bậc Chân Phước ngày 27.05.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiền thánh.

Trong thời gian bị giam tại huyện, bất ngờ cha Tự thấy trong sổ sách của mình bị tịch thu, có cuốn sổ ghi tên tất cả các giáo hữu ở Kẻ Môt, ngài liền tìm cách để hủy nó đi, nhưng làm sao bây giờ? Vì quân lính canh gác kỹ quá. Cha liền bày kế xin họ một cái chiếu, lấy cố đắp cho đỡ muỗi, rồi nằm trong chiếu, cha nhai nha nhai và nuốt cuốn sổ ấy. Dĩ nhiên "món ăn" này không hợp khẩu vị chút nào, nên moi ăn được hai phần, cha đã thấy rất cả cổ, không thể nuốt nổi nữa, thế là cha đành nhai cho nát rồi ném dưới gầm phản.

Ngày 09.8 quan đòi bẫy vị ra tòa. Khi thì dọa dẫm, khi thì ngọt ngào, quan dụ dỗ các vị đạp lên Thánh Giá. Trước hết, quan lịch sự mời cha Tự làm gương. Nhưng bằng lời nói khiêm tốn tinh tế, vị linh mục nói: "Người tướng cầm quân đánh giặc, dù binh lính mình chạy hết, tướng cũng không được phép hàng giặc. Tôi là linh mục, dù giáo dân bị tan tác, vẫn phải một lòng trung thành với Thiên Chúa". Sau lời khẳng khái của cha, quan biết nói thêm cũng vô ích, nên ra lệnh giam cha vào ngục.

Biết ngày xử án sắp tới, cha Tự nhờ một giáo hữu mời linh mục Phương xứ Kẻ Roi đến giải tội. Từ hôm đó, cha tỏ ra vui vẻ khác thường, mong chờ ngày hạnh phúc. Sáng ngày 05.9, bản án về tới Bắc Ninh, cha và ông Trùm Giuse Cảnh bị điệu đi xử. Hai vị cười cười nói nói, tạm biệt các đồng bạn. Cha lấy tu phục ra mặc, cụ Cảnh cũng khoác tấm áo dòng ba. Thấy cha rạc rở trong bộ áo trắng, quan thắc mắc về ý nghĩa bộ áo, cha giải thích: "Đây là áo dòng tu lớn trong Giáo Hội mà tôi hân hạnh là phần tử. Màu trắng tiêu biểu cho đức khiết tịnh mà tôi hết lòng gìn giữ..." Rồi cầm lấy Tượng Chịu Nạn, cha nói tiếp: "Đây là Chúa Cứu Thế, đã chịu đóng đinh vì tội thiên hạ. Xin quan cho phép tôi được mang áo dòng và cầm Thánh Giá này khi đi xử".

Quan không nói gì cả, hiểu ngầm là đồng ý. Bấy giờ dân chúng hiếu kỳ chen lẫn nhau ủa đến xem, cha xin phép quan nói đôi lời. Thế là trong gần một giờ đồng hồ, cha giảng về Chúa Giêsu, và ơn cứu độ, về mọi người là anh em con cùng một Cha trên Trời. Trên đường ra pháp trường, lính xếp hàng đi hai bên, cha Tự và cụ Cảnh đi ở giữa, vừa đi vừa sốt sắng đọc kinh Cầu Các Thánh. Đến nơi, hai vị quỳ xuống hai chiếu đã trải sẵn. Theo tiếng trống lệnh, lý hình thi hành phận sự, chém rồi tung đầu hai vị lên cho mọi người trông thấy. Tức thì nhiều người, trong đạo cũng như ngoại đạo, xô nhau chạy vào để thấm máu các ngài. Một người về sau được ảnh Thánh Giá của cha, trao lại cho dòng Đaminh. Vị chứng nhân áo trắng đã về trời với tấm lòng son ngày 05.09.1838

Lạy Thánh Phêrô Tự, xin cầu cho Cộng đoàn chúng con.